

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Đại biểu HĐND Tỉnh

Tiếp nhận Báo cáo số 224/BC-MTTQ-BTT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương qua các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, UBND Tỉnh xin giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Nhiều cử tri đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vùng nuôi xả nước thải, gây ô nhiễm nguồn nước

Thời gian qua, công tác kiểm tra và xử lý ô nhiễm về môi trường tại các vùng nuôi thủy sản được Tỉnh chú trọng thực hiện. Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Tỉnh đã thanh tra, kiểm tra **24** vùng nuôi thủy sản, qua đó đã phát hiện và xử lý **13** trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, xử phạt với số tiền trên **1,7** tỷ đồng. Đồng thời, UBND Tỉnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vùng nuôi thủy sản không bảo đảm các điều kiện về nuôi thủy sản và bảo vệ môi trường theo thẩm quyền phân cấp; quản lý chặt chẽ các dự án, khu nuôi mới trên địa bàn, nếu không phù hợp với quy hoạch nuôi thủy sản, không có công trình xử lý nước thải, chất thải thì kiên quyết không cho thực hiện hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định (*Công văn số 809/UBND-KT ngày 02/10/2020 của UBND Tỉnh*).

2. Cử tri thành phố Sa Đéc đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Sa Đéc, nhất là Khu A1 xả khói, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, làm ô nhiễm không khí, nguồn nước

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, ngành chuyên môn Tỉnh đã tổ chức kiểm tra liên ngành, thanh tra đối với **13** cơ sở trong khu công nghiệp Sa Đéc. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành thanh tra đối với **05** cơ sở. Qua công tác thanh, kiểm tra, các ngành chức năng đã nhắc nhở các cơ sở trong khu công nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, UBND Tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ sở trong khu công nghiệp Sa Đéc, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời, UBND Tỉnh đang xem xét, cho chủ trương đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát các nguồn thải (*ống khói xả thải và hệ thống thoát nước thải*) đối với các cơ sở trong khu công nghiệp Sa Đéc.

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Đề nghị tỉnh cần có định hướng, quy hoạch vùng để chuyển đổi vật nuôi, cây trồng cho phù hợp; có giải pháp hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng sản xuất; nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- Về quy hoạch nông nghiệp:

UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND-HC ngày 28/12/2018 phê duyệt rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; theo đó, quan điểm của Tỉnh là khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng sinh thái cho phát triển và chuyển đổi đạt mức tăng trưởng và giá trị gia tăng cao, bền vững, hình thành các tiểu vùng nông nghiệp đặc trưng. Tỉnh cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, công bố quy hoạch đến các địa phương biết, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát quy hoạch bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; UBND huyện, thành phố triển khai các quy hoạch cho Nhân dân được nắm.

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, UBND Tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thuê tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có tích hợp quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Về hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng sản xuất:

Để hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng sản xuất, nâng sức cạnh tranh trên thị trường, UBND Tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện tổ chức tập huấn nhằm chuyển đổi tư duy của nông dân, hướng đến xây dựng người nông dân chuyên nghiệp thích ứng kinh tế nông nghiệp số, đồng thời chuyển giao các quy trình kỹ thuật canh tác hiện đại cho nông dân; tăng cường đăng ký, chứng nhận mã số vùng trồng, mã số nhận diện ao nuôi, truy xuất nguồn gốc.

- Về nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm:

Do có sự tập trung lãnh đạo thực hiện mạnh mẽ trong thời gian qua nên các mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Hội quán nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển khá toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình mới, hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho thành viên⁽¹⁾. Bên cạnh ngoài sự nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ của các tổ chức, đơn vị, Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều chương trình hợp tác thương mại, kết nối cung - cầu để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ; quảng bá các sản phẩm của Tỉnh trên sàn giao dịch thương mại điện tử Đồng Tháp và các trang

⁽¹⁾ Điển hình như mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước, ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0”; mô hình “Ruộng nhà mình” gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ blockchain vào truy xuất nguồn gốc và áp dụng thương mại điện tử cho mô hình “Cây xoài nhà tôi”, “Cây cam vườn tôi”... Đây được xem là giải pháp canh tác mới được chú trọng và mang tính khả thi cao, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho người nông dân.

thương mại điện tử lớn như: Tiki, Lazada, Shopee; hỗ trợ các đơn vị kết nối, ký kết hợp đồng và cung ứng sản phẩm cho các Siêu thị: Co.op Mart, VinMart, Annam Gourmart Marke, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, hệ thống cửa hàng bán lẻ Vissan; hình thành các trung tâm giới thiệu, phân phối đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và huyện đảo Phú Quốc...

Giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh sẽ tập trung phát triển, củng cố HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng trên địa bàn Tỉnh theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 29/4/2021; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị nông sản đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX có mã vùng trồng đi vào chiều sâu theo hướng khép kín từ sản xuất, dịch vụ đến tiêu thụ sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc; tạo điều kiện cho các HTX thực hiện việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và quảng bá thương hiệu...

2. Thực hiện Đề án Khôi phục diện tích quýt hồng trên địa bàn huyện Lai Vung có rất nhiều nông dân đăng ký nhưng đã lâu chưa có cây giống, cử tri huyện Lai Vung đề nghị Tỉnh sớm hỗ trợ cây giống quýt hồng cho nông dân

Theo Quyết định số 391/QĐ-UBND-HC ngày 27/4/2015 của UBND Tỉnh về phê duyệt danh mục Đề tài khoa học và công nghệ năm 2015; trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Viện, Trường, các đơn vị liên quan nghiên cứu cải thiện phẩm chất trái quýt hồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Đến cuối năm 2020, thực hiện hoàn thành giai đoạn 1, kết quả đã chọn được **02** cây quýt Hồng đầu dòng (*do Viện Cây ăn quả Miền Nam thực hiện*). Đồng thời, UBND Tỉnh cũng đã cho chủ trương thực hiện giai đoạn 2 của Đề tài (*Công văn số 955/UBND-KT ngày 06/11/2020*). Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang sản xuất và chăm sóc **06** cây quýt Hồng S1 từ 02 cây quýt Hồng đầu dòng của Viện Cây ăn quả miền Nam; từ 06 cây S1, dự kiến từ nay đến năm 2023 sẽ sản xuất và cung ứng **20.000** cây quýt Hồng sạch bệnh cho nhà vườn.

3. Cử tri thành phố Sa Đéc đề nghị Tỉnh nghiên cứu đầu tư phát triển giống hoa mới, kỹ thuật cao để phát triển Làng hoa Sa Đéc

Thực hiện Nghị quyết số 330/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh, trong thời gian tới, Tỉnh dự kiến đầu tư dự án nâng cấp Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp (*giai đoạn 2*) với khái toán tổng mức đầu tư trên **29** tỷ đồng. Đồng thời, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, tư vấn nâng cấp Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao đủ năng lực: Nhân giống, cải tạo giống và chọn cây đầu dòng; chuyển giao phương pháp bảo tồn giống bản địa; cung cấp các giải pháp về kỹ thuật canh tác; tư vấn đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng như VietGAP, GlobalGAP... nhằm phục vụ lâu dài cho công tác nhân giống và sản xuất giống hoa kiểng.

4. Cử tri huyện Cao Lãnh đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ Huyện thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Về chính sách hỗ trợ của Tỉnh, Tỉnh đã phân khai kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 đợt 01 và đợt 2, trong đó hỗ trợ 02 xã (*Bình Thạnh, Mỹ Xương*) của huyện Cao Lãnh với tổng kinh phí **2,6** tỷ đồng⁽²⁾ và hỗ trợ Huyện xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, cải tạo môi trường, cảnh quan với kinh phí **1,8** tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ đã trình Quốc hội đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (*Tờ trình số 150/TTr-CP ngày 26/5/2021*). Sau khi Trung ương phân bổ nguồn vốn, Tỉnh sẽ lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương.

5. Đề nghị UBND Tỉnh có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, xử lý tình trạng mua bán vật tư nông nghiệp hàng giả và kém chất lượng

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành chức năng đã kiểm tra **459** lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, kiểm lâm, qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính đối với **99** trường hợp vi phạm các quy định không niêm yết giá bán, bán không đúng giá niêm yết, hàng giả, hàng kém chất lượng, với tổng số tiền xử phạt trên **700** triệu đồng.

Thời gian tới, để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đề nghị cử tri cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng thông qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác của người dân đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (số điện thoại: **0277 3.857.028**; địa chỉ hộp thư điện tử: thanhtra.snn@dongthap.gov.vn).

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Hiện nay, lượng xe lưu thông trên các tuyến Tỉnh lộ ngày càng nhiều, nhưng đường còn hẹp, nhiều đoạn bị hư hỏng, xuống cấp. Cử tri huyện Lai Vung đề nghị ngành chức năng sửa chữa, mở rộng đường bộ

Giai đoạn 2021 - 2025 Tỉnh tập trung nguồn vốn cho những công trình có tính liên kết, kết nối vùng (*tuyến ĐT.857 đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845; tuyến ĐT.845 Trờng Xuân - Tân Phước; tuyến Hạ tầng giao thông khu vực Nam sông Tiền...*); đồng thời, để giải quyết hạn chế đường hẹp, nhu cầu giao thông tăng, phục vụ kết nối các khu, trung tâm đô thị, Tỉnh đã đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.841 đoạn thành phố Hồng Ngự - cửa khẩu Thường Phước; tuyến ĐT.842 đoạn Hồng Ngự - Tân Phước; tuyến ĐT.849 đoạn ĐT.848 - Quốc lộ 80... Mặt khác, hàng năm, với nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường tỉnh bảo đảm giao thông thuận lợi và an toàn.

Ghi nhận kiến nghị cử tri huyện Lai Vung, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra các tuyến đường Tỉnh, kịp thời sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông.

⁽²⁾ Xã Bình Thạnh: 600 triệu đồng, xã Mỹ Xương: 02 tỷ đồng.

2. Cử tri thành phố Cao Lãnh kiến nghị Tỉnh xem xét lắp đèn chiếu sáng đường ĐT.846, tuyến đường cầu Tịnh Thới (đoạn đường từ cầu Tịnh Thới 1, Tịnh Thới 2 giáp xã An Bình); sớm đầu tư hai bên vỉa hè đường 30/4 đoạn xã Mỹ Tân - Phường 11, thành phố Cao Lãnh

- Về lắp đèn chiếu sáng đường ĐT.846:

Trên đường ĐT.846 (đoạn từ Quốc lộ 30 đến Tân Nghĩa) trong Dự án có bố trí hệ thống chiếu sáng 02 đoạn, gồm: đoạn 01 từ Quốc lộ 30 đến cầu Ông Thọ thuộc phạm vi thành phố Cao Lãnh (khu vực đô thị, dân cư đông đúc); đoạn 02 thuộc khu vực quy hoạch xây dựng trung tâm xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh dài khoảng 100m, hiện đang thực hiện. Riêng các đoạn còn lại của đường ĐT.846, chỉ ưu tiên lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các khu vực đô thị, đông dân cư, đoạn đường cong cua nguy hiểm, công trình cầu để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

- Về lắp đèn chiếu sáng tuyến đường cầu Tịnh Thới; đầu tư vỉa hè đường 30/4 đoạn xã Mỹ Tân - Phường 11:

Tuyến đường cầu Tịnh Thới (tuyến Quốc lộ N2B) và Quốc lộ 30 (đoạn xã Mỹ Tân - Phường 11, thành phố Cao Lãnh) do Cục Quản lý Đường bộ IV quản lý theo thẩm quyền. UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản chuyên nội dung kiến nghị của cử tri đến Cục Quản lý Đường bộ IV để xem xét.

3. Đa số cử tri đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình giao thông. Hiện nay, có nhiều công trình vừa xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng không lâu đã bị hư hỏng, phải sửa chữa, gây tốn kém, lãng phí

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình giao thông theo quy định.

4. Đa số cử tri đề nghị Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm triển khai nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 80, tuyến đường tránh Quốc lộ 30

- Về nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 80:

Tuyến Quốc lộ 80 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp với chiều dài khoảng 47,9km, theo quy hoạch tuyến với quy mô đường cấp III đồng bằng (nền đường 12, mặt đường 11m), đoạn qua đô thị theo quy hoạch. Năm 2011, Bộ Giao thông vận tải đã đầu tư, nâng cấp hoàn thành tuyến với quy mô đạt đường cấp III đồng bằng. Mặt khác, trong những năm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên kiểm tra, kịp thời bố trí vốn hàng năm để sửa chữa các hư hỏng để bảo đảm giao thông trên tuyến, qua trao đổi được biết năm 2019: 21,648 tỷ đồng; Năm 2020: 0,36 tỷ đồng và năm 2021 dự kiến giao 7,710 tỷ đồng.

- Về nâng cấp tuyến đường tránh Quốc lộ 30:

UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải trình Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 3 - tuyến tránh Cao Lãnh (Tờ trình số 253/TTr-SGTVT ngày 25/03/2021). Sau khi được chấp thuận, ngành chuyên môn sẽ triển khai thực hiện.

5. Cử tri xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự đề nghị Tỉnh sớm đầu tư mở rộng tuyến đường từ thành phố Hồng Ngự đến huyện Hồng Ngự

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.841 nối từ thành phố Hồng Ngự đến huyện Hồng Ngự, chiều dài khoảng 18,1 km với quy mô nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, thảm bê tông nhựa nóng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

6. Cử tri thành phố Sa Đéc đề nghị Tỉnh xem xét mở rộng tuyến đường ĐT.853 do lưu lượng xe tham gia giao thông nhiều

Giai đoạn 2021 - 2025 Tỉnh tập trung nguồn vốn cho những công trình có tính liên kết, kết nối vùng. Ghi nhận ý kiến của cử tri thành phố Sa Đéc, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, trường hợp cần thiết sẽ tham mưu UBND Tỉnh xem xét, đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

7. Cử tri thành phố Cao Lãnh đề nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý các xe container lưu thông vào nội ô thành phố Cao Lãnh vì hiện nay, lưu lượng xe quá nhiều, gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng đường

Hiện nay, tuyến Quốc lộ 30 tránh thành phố Cao Lãnh thuộc diện đình hoãn, giãn tiến độ, dự án chưa thực hiện xong, do đó, lưu lượng xe trên một số tuyến nội ô thành phố Cao Lãnh tăng, đặc biệt là xe container di chuyển đến các huyện, thành phố phía Bắc của Tỉnh. Để bảo đảm công tác an toàn giao thông trong thời gian chờ đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 30 (*tuyến tránh thành phố Cao Lãnh*), UBND Tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với thành phố Cao Lãnh có biện pháp phân luồng giao thông hợp lý.

8. Cử tri huyện Cao Lãnh đề nghị Tỉnh hỗ trợ khắc phục sạt lở các tuyến đường dọc kênh Cần Lố (*thuộc xã Phương Trà, Nhị Mỹ*), kênh Cái Bèo (*thuộc xã Bình Hàng Trung*)

UBND Tỉnh đã ban hành 02 Quyết định⁽³⁾ áp dụng các biện pháp khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ Đông kênh Cái Bèo (*từ xưởng vật liệu xây dựng Nghĩa Chánh đến trường Tiểu học Bình Hàng Trung 2*), xã Bình Hàng Trung và bờ Tây sông Cần Lố, khu vực chợ Nhị Mỹ, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Hiện nay, UBND huyện Cao Lãnh đang triển khai các thủ tục đầu tư khắc phục các điểm sạt lở nêu trên.

9. Đa số cử tri đề nghị Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí xây kè chống sạt lở bờ sông Tiền

Trước diễn biến sạt lở bờ sông Tiền ngày càng nghiêm trọng, kết nguồn kinh phí địa phương cùng với sự hỗ trợ kinh phí Trung ương, Tỉnh đã đầu tư xây dựng nhiều công trình kè bảo vệ người dân và các hạ tầng cơ sở quan trọng đã phát huy hiệu quả đầu tư cao, cụ thể: Kè chống sạt lở Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự;

⁽³⁾ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ Đông kênh Cái Bèo (từ xưởng VLXD Nghĩa Chánh đến trường tiểu học Bình Hàng Trung 2), xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh; Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Áp dụng các biện pháp khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ Tây sông Cần Lố, khu vực chợ Nhị Mỹ, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh.

kè chống xói lở bảo vệ thành phố Hồng Ngự; kè chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình; kè chống xói lở khu vực Phường 11, thành phố Cao Lãnh; kè Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ sông Tiền (*đang triển khai thực hiện*); kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò; kè Hồ Cú, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh (*đang triển khai thực hiện*); kè Sa Đéc; dự án Khắc phục sạt lở bờ sông Tiền tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành... Hiện nay, trên sông Tiền vẫn còn các điểm sạt lở xung yếu, tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn hạn chế nên UBND Tỉnh sẽ xem xét đầu tư các công trình thực sự cấp bách, gồm: Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông Tiền khu vực phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự; dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền trên địa bàn xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh; dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, nhằm bảo vệ khu vực dân cư, vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

IV. LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri đề nghị ngành chức năng ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, UBND Tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương khu vực biên giới đẩy mạnh công tác quản lý xuất, nhập cảnh, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và các đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó, ngăn chặn các nhà bè, nhà thuyền và các phương tiện thủy, bộ khác từ Campuchia xâm nhập trái phép vào biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã phát hiện **455** người nhập cảnh trái phép⁽⁴⁾ (*tất cả trường hợp đều được đưa đi cách ly tập trung*); vận động **115** Việt kiều di cư tự do quay trở lại Campuchia; bắt, xử lý hình sự **10** đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

2. Cử tri huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, thành phố Sa Đéc đề nghị Tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao cho các bệnh viện để đủ năng lực chữa bệnh, hạn chế chuyển viện lên tuyến trên

Những năm qua, Tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp, xây mới các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trong đó có Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng (*nay là Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng*), Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự (*nay là Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự*), Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự, xây mới khối 6 tầng của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Đồng thời, trang bị bổ sung các thiết bị mới, hiện đại đáp ứng công tác khám, điều trị bệnh cho người dân tại các địa phương. Hằng năm, ngành y tế cũng đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ, kỹ thuật viên... Bên cạnh đó, 100% Trạm y tế các địa phương đều đạt chuẩn quốc gia về y tế, ngoài công tác dự phòng, công tác dân số, các trạm y tế đều đủ điều kiện và thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn.

⁽⁴⁾ Xử phạt hành chính 216 người, với số tiền trên 868 triệu đồng; giáo dục nhắc nhở 239 người.

Ngoài ra, Tỉnh đã cho chủ trương nâng cấp, đầu tư mở rộng, mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự; đối với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, UBND Tỉnh đang xem xét cho chủ trương nâng cấp, mở rộng bệnh viện theo đề xuất của Sở y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

3. Cử tri xã Tân Dương, huyện Lai Vung đề nghị Tỉnh kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giảm bớt quy trình hồ sơ thủ tục đưa người cai nghiện ma túy tự nguyện vì còn nhiều bất cập

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát quy trình thủ tục và kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện.

4. Cử tri thành phố Hồng Ngự phản ánh mức quy định thu tiền điện như hiện nay không phù hợp, kiến nghị giá điện sử dụng tiêu dùng hộ gia đình trên 100kW/tháng trở lên mới phạt theo mức điện của điện lực

Theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 6 bậc (Bậc 1: cho kWh từ 0-50; Bậc 2: cho kWh từ 50-100; Bậc 3: cho kWh từ 101-200; Bậc 4: cho kWh từ 201-300; Bậc 5: cho kWh từ 301-400; Bậc 6: cho kWh từ 401 trở lên). Do đó, việc cử tri Thành phố Hồng Ngự kiến nghị giá điện sử dụng tiêu dùng hộ gia đình từ trên 100kW/tháng trở lên mới phạt theo mức điện của điện lực không thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh. Bên cạnh đó, việc quy định giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt theo giá bậc thang (06 bậc: có mức giá tăng dần) nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

5. Cử tri xã Thường Phước 1, Long Khánh A, B, huyện Hồng Ngự đề nghị Tỉnh đầu tư xây dựng lại Chợ cửa khẩu Thường Phước; đầu tư thêm các khu công nghiệp tại địa phương để tạo công ăn việc làm cho nhân dân

- Về đầu tư xây dựng lại Chợ cửa khẩu Thường Phước:

Chợ Thường Phước tọa lạc tại ấp 1, xã Thường Phước 1 là chợ hạng 3, do UBND huyện Hồng Ngự quản lý. Hiện nay, UBND huyện Hồng Ngự đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sửa chữa chợ Thường Phước (*Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 26/11/2020; Quyết định số 5109/QĐ-UBND ngày 30/11/2020*); thời gian thực hiện dự án năm 2020 - 2021.

- Về đầu tư khu công nghiệp tại huyện Hồng Ngự:

Trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã được định hướng phát triển Cụm công nghiệp Thường Phước với diện tích 75 ha (*giai đoạn 2021 - 2025*). Bên cạnh đó, theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị Cửa khẩu Thường Phước cũng bố trí khoảng 9,14 ha làm Khu Dịch vụ kho logistics, sản xuất công nghiệp, cảng. Do đó, diện tích đất công nghiệp được quy hoạch tại huyện Hồng Ngự cơ bản đáp ứng nhu cầu kêu gọi đầu tư, phát triển công nghiệp của địa phương trong thời gian tới.

6. Cử tri thành phố Hồng Ngự đề nghị quan tâm chế độ, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường và ở khóm, ấp để họ yên tâm công tác

Hiện nay, các chế độ liên quan đến những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở khóm, ấp được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

"1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khóm được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp khóm có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, hàng tháng còn được trợ cấp thêm như sau:

a) Tốt nghiệp đại học: Trợ cấp tương đương 1,34 lần mức lương cơ sở.

b) Tốt nghiệp cao đẳng: Trợ cấp tương đương 1,10 lần mức lương cơ sở.

c) Tốt nghiệp trung cấp: Trợ cấp tương đương 0,86 lần mức lương cơ sở".

UBND Tỉnh xin báo cáo và đề nghị các vị Đại biểu chuyển thông tin này đến cử tri biết, giám sát thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh;
- CQ chuyên môn, CQ thuộc UBND Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Phong).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Thiện Nghĩa

Phụ lục
Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 09/8/2021 của UBND Tỉnh)

I. UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Cử tri huyện Tân Hồng đề nghị nạo vét các kênh trên địa bàn huyện, hiện nay quá cạn, nguồn chảy không thông, lục bình phát triển nhanh gây cản trở cho các phương tiện đường thủy khó vận chuyển hàng hóa và làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp.

II. UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC

1. Cử tri thành phố Sa Đéc đề nghị địa phương quan tâm phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch Làng hoa Sa Đéc.

2. Cử tri thành phố Sa Đéc phản ánh hiện nay, còn nhiều người lao động không có hợp đồng lao động, nhất là doanh nghiệp tư nhân nên không được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

3. Tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện còn thường xuyên diễn ra; tệ nạn đua xe trên các tuyến đường (Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú), thanh thiếu niên chạy xe độ, net bô, gây mất trật tự nhưng công tác phối hợp xử lý của cơ quan chức năng kém hiệu quả, cử tri thành phố Sa Đéc đề nghị cần tăng cường xử lý nghiêm tình trạng này.

III. UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

1. Tình trạng thanh niên không có việc làm; bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên địa bàn thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng. Cử tri xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự đề nghị ngành chức năng quan tâm giải quyết.

2. Cử tri xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự đề nghị có giải pháp đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự, an toàn, tệ nạn xã hội trên địa bàn đặc biệt là vấn đề ma túy, đua xe trái phép...

IV. UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

Cử tri xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành đề nghị giải quyết triệt để tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn huyện.

V. UBND HUYỆN THÁP MƯỜI

1. Cử tri huyện Tháp Mười đề nghị có giải pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và ngoài xã hội.

2. Cử tri huyện Tháp Mười đề nghị cho giám định lại tỷ lệ thương tật thương binh, bệnh binh để hỗ trợ chính sách đúng theo quy định hiện hành; quan tâm hơn nữa về các chế độ chính sách cho các gia đình neo đơn ở vùng sâu.

VI. UBND HUYỆN LAI VUNG

1. Tình trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn còn nhiều. Cử tri thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết, chấn chỉnh.

2. Hiện Trường THCS và Trường Tiểu Học Tân Thành I nằm trong trung tâm đô thị, số lượng học sinh các trường quá tải, diện tích hẹp, không thể mở rộng xây dựng thêm phòng học. Theo lộ trình năm 2022 trường THCS Tân Thành lên chuẩn Quốc gia mức độ 2. Cử tri huyện Lai Vung đề nghị có kế hoạch di dời các trường này ra ngoài khu trung tâm đô thị, có diện tích rộng hơn.

3. Cử tri thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung kiến nghị ngành chức năng có giải pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng tín dụng đen (*cho vay nặng lãi*) làm nhiều người dân lâm vào cảnh nợ nần, gia đình ly tán.

VII. UBND HUYỆN CAO LÃNH

Cử tri huyện Cao Lãnh đề nghị có biện pháp giải quyết tình trạng xuống cấp của một bộ phận học sinh; tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

VIII. UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Cử tri xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự đề nghị quan tâm chế độ BHYT cho hộ gia đình có công cách mạng; anh, em thờ cúng; mở rộng đối tượng cho các hộ gia đình có công cách mạng đi tham quan nghỉ dưỡng.

Số: /UBND-HC
Về việc tham mưu giải quyết
kiến nghị của cử tri đối với
các ứng cử viên Đại biểu
HĐND Tỉnh

Tân Hồng, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số: 948/VPUBND-THVX, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Đại biểu HĐND Tỉnh về “*Đề nghị nạo vét các kênh trên địa bàn Huyện vì hiện nay quá cạn, nguồn chảy không thông, lục bình phát triển nhanh gây cản trở cho các phương tiện đường thủy khó vận chuyển hàng hóa và làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp*”. Nay Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng báo cáo và tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri như sau:

Do nội dung kiến nghị của cử tri không xác định rõ hiện nay kênh nào cạn kiệt và cần tiến hành nạo vét kênh nào nên Huyện khó xác định để ưu tiên thực hiện nạo vét; tuy nhiên, để chủ động trong việc đảm bảo nguồn nước sản xuất nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa và nguồn nước sinh hoạt của người dân, Huyện đang tập trung triển khai thực hiện các công trình thủy lợi trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Các công trình đã triển khai thực hiện

- Trong năm 2020 từ nguồn vốn thủy lợi phí của Tỉnh đã thực hiện đầu tư Nạo vét kênh Sa Rài, thuộc xã Bình Phú (*từ kênh Tân Thành - Lò Gạch đến sông Sở Hạ*);

- Ngoài ra, Huyện còn được Tỉnh đầu tư nạo vét kênh Cái Cái, kênh Tân Công Chí thuộc Tiểu dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

- Năm 2020 - 2021 Huyện: Thực hiện nạo vét kênh Cả Tráp 1, xã Tân Thành A (*đã hoàn thành*); nạo vét kênh 4 Thước, xã Tân Công Chí (*đang thi công*).

2. Các công trình đang triển khai: Từ các nguồn vốn thủy lợi phí, vốn hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35, Huyện đã hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021 để đưa vào sử dụng, cụ thể như: Nạo vét mương cạp nhà Hai Thăng, Bắc Trang; nạo vét mương ấp Bắc Trang 1; nạo vét kênh 70 cũ; nạo vét kênh Cụt; nạo vét kênh Cả Tráp 1 (*từ cầu Cả Tráp 1 đoạn giữa đến giáp Long An*); nạo vét mương tiêu, kết hợp đường nội đồng Chín Ngói (*từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng*); nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (*đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông*); nạo vét kênh Thành Lập 2.

3. Đối với các kênh do Huyện quản lý: Huyện đã ban hành kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm:

- Năm 2022: Nạo vét kênh Chòi Mòi, kênh Công Bình, kênh Dứt Gò Suông, kênh Đuôi Tôm.

- Năm 2023: Nạo vét kênh Cả Mũi, kênh Cả Tráp 2, kênh tiêu cánh đồng Bào Lớn, kênh tiêu cánh đồng Lăng Xăng, kênh tiêu Ông Chói.

- Năm 2024: Nạo vét mương Năm Quang, ngọn Bắc Dung, kênh tiêu cánh đồng Vọng Nguyệt, kênh tiêu thủy lợi 843.

- Năm 2025 đầu tư nạo vét kênh K12, kênh tiêu Phạm Hùng, kênh tiêu rọc Cà Vàng.

4. Đối với các kênh do Tỉnh quản lý: Tỉnh đã thống nhất danh mục công trình, dự án dự kiến đầu tư từ nguồn vốn Thủy lợi phí giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 2), gồm:

- Nạo vét kênh Tân Thành (từ kênh Tứ Tân đến Sông Sở Hạ).

- Nạo vét kênh Phú Đức (từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến ranh Tam Nông);

- Nạo vét kênh Sa Rài (từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến kênh Tân Thành - Lò Gạch).

- Nạo vét tạo nguồn kênh Thống Nhất (từ sông Sở Hạ đến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng).

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh năm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Phòng: NN&PTNT;
- Lãnh đạo Văn phòng (Tho);
- Lưu VT/UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Nhã

Số: /BC-UBND

Sa Đéc, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri
đối với các ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Căn cứ Công văn số 948/VPUBND-THVX ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Cử tri đề nghị địa phương quan tâm phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch Làng hoa Sa Đéc.

Xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Sa Đéc đã đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với việc tạo dựng hình ảnh địa phương, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng. Theo đó, Thành phố đã và đang thực hiện các giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp không khói này phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường không chỉ ở Làng hoa Sa Đéc mà còn ở làng nghề sản xuất bột truyền thống từ lâu đời; các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Thời gian tới, Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển mạnh du lịch của thành phố phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu: sản phẩm phong phú, phong cách chuyên nghiệp, tăng thời gian lưu lại, chi tiêu của du khách, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành du lịch.

- Xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Hoa Sa Đéc gắn với chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Chủ động tiếp xúc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược để kêu gọi vận động, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án đăng ký. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thành phố, nhằm khai thác tối đa các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, thúc đẩy du lịch thành phố phát triển lên một tầm cao mới.

- Định hướng và hỗ trợ cho các cơ sở phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch homestay và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

- Đổi mới hoạt động quản lý chuyên ngành, tích cực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch.

- Coi trọng công tác quy hoạch cho phát triển du lịch, nâng cao nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng khi phát triển du lịch, từ đó dành sự ưu tiên đầu tư cả về cơ chế, chính sách và hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho phát triển du lịch.

- Phối hợp chặt chẽ giữa ngành hữu quan để tổ chức và quản lý các hoạt động, tạo ra những chiến lược và sản phẩm du lịch tốt, có chất lượng cao; khai thác hiệu quả, đồng bộ tài nguyên du lịch, chú ý khai thác tài nguyên du lịch có thể mạnh của địa phương như: làng nghề truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa, ẩm thực, tín ngưỡng tôn giáo....

- Có chính sách, cơ chế khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào phát triển du lịch, đặc biệt chú trọng khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia và chia sẻ lợi ích với cộng đồng, gắn quyền lợi với nghĩa vụ. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

- Liên kết trong hoạt động du lịch giữa các vùng các địa phương trong và ngoài Tỉnh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch đặc thù của Sa Đéc. Kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm với các loại hình du lịch khác (Lễ hội văn hóa, tâm linh,...), tạo ra sự hấp dẫn thu hút khách du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu.

2. Cử tri phản ánh hiện nay còn nhiều người lao động không có hợp đồng lao động, nhất là doanh nghiệp tư nhân nên không được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)...

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019 khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Theo đó, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại:

a) *Hợp đồng lao động không xác định thời hạn* là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) *Hợp đồng lao động xác định thời hạn* là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

*** Hình thức hợp đồng lao động:**

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp khác theo quy định.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ các trường hợp khác theo quy định.

Người lao động làm việc nhưng không có hợp đồng lao động nếu do người sử dụng lao động không ký kết thì người sử dụng lao động đã vi phạm quy định pháp luật về lao động và người sử dụng lao động có thể bị xử phạt vi phạm hành chính (theo Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ) về hành vi “**Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động**” (Không

giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật) bị phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 25 triệu đồng tùy theo mức độ.

Nếu xảy ra trường hợp người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định thì người lao động phản ánh về Phòng Lao động - TB&XH thành phố Sa Đéc để được hướng dẫn giải quyết.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND-TL ngày 21/5/2021 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; dự kiến danh sách các doanh nghiệp kiểm tra (10 đơn vị) và dự kiến thời gian kiểm tra bắt đầu vào ngày 03/6/2021, tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác kiểm tra tạm thời đình lại.

Thời gian tới, khi tình hình dịch Covid-19 ổn định, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố và đẩy mạnh công tác này hơn nữa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi tham gia làm việc.

3. Tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện còn thường xuyên diễn ra; tệ nạn đua xe trên các tuyến đường (Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú), thanh thiếu niên chạy xe độ, net bô, gây mất trật tự nhưng công tác phối hợp xử lý của cơ quan chức năng kém hiệu quả, cử tri đề nghị cần tăng cường xử lý nghiêm tình trạng này.

Tình trạng người dân dùng xung điện, ghe tàu gắn máy xung điện để đánh bắt thủy sản là hành vi rất nguy hiểm, không chỉ có tính hủy diệt, tận diệt nguồn lợi thủy sản mà còn gây ra nhiều hệ lụy tới môi trường sống và còn tiềm ẩn những nguy hiểm rất lớn đe dọa đến tính mạng và sức khỏe người sử dụng. Đối với tình trạng này, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 10 vụ - 11 đối tượng về hành vi sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản (*tăng 05 vụ so với cùng kỳ 2020*); xử phạt hành chính các đối tượng với tổng số tiền 44 triệu đồng, tịch thu xử lý theo quy định 11 dynamo, 148 mét dây điện cùng 11 vợt và nhiều vật dụng có liên quan phục vụ việc đánh bắt thủy sản; cho cam kết 05 trường hợp sử dụng ghe công suất lớn để cào hến hoạt động khu vực cồn Đông Giang không sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản; đồng thời, lập danh sách 14 trường hợp thường xuyên sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản để mưu sinh và cho cam kết chuyển đổi nghề nghiệp.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành, triển khai thực hiện Quyết định số 93/QĐ-UBND-TL ngày 14 tháng 6 năm 2021 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân

xã phường, các ban, ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Qua thực tiễn, các trường hợp vi phạm đều cho rằng, bản thân không có nghề nghiệp, không có đất canh tác, vốn ít, nên mới chọn cách sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản để mưu sinh, họ nhận thức được đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật, bị bắt sẽ bị xử lý, cho nên thường lên lúc hoạt động vào ban đêm. Thời gian tới, để từng bước đẩy lùi, xóa bỏ vấn nạn này, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

Một là, chỉ đạo các ngành phối hợp tổ chức khảo sát hỗ trợ học nghề, giới thiệu tạo việc làm; vay vốn giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho trường hợp thường xuyên sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản để mưu sinh và đề nghị các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ vay vốn từ các nguồn quỹ khác.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cá biệt các trường hợp vi phạm, có khả năng vi phạm để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhóm đối tượng trên.

Ba là, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi đánh bắt thủy sản bằng xung điện.

Đối với tệ nạn đua xe trên các tuyến đường (Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú), thanh thiếu niên chạy xe độ, net pô, gây mất trật tự công cộng.

Từ đầu năm, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, UBND xã phường tăng cường phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên 450 cuộc, hơn 1.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đã phát hiện và xử lý 650 vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng. Trong đó, có 160 đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ (trong độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi) qua các lỗi như: rú ga liên tục trong đô thị, bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn, lạng lách trên đường bộ, nồng độ cồn vượt quá qui định, thay đổi đặc tính xe (xe độ, pô móc..), không có giấy phép lái xe theo quy định, chưa đủ tuổi điều khiển xe hoặc tụ tập thành nhóm kéo nhau, đua xe, net pô, rú ga trên các tuyến đường (Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Trần Thị Nhượng,...); có trường hợp dẫn đến va quệt, gây tai nạn giao thông... ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 09 và 10/5/2021, lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra, bắt được 17 đối tượng có hành vi đua xe và cỗ vũ đua xe trái phép...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tình trạng đua xe trái phép trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện một số giải pháp sau:

- Thống kê, rà soát, lập danh sách thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật giao thông đường bộ hoặc tụ tập thành nhóm kéo nhau, đua xe, net pô, rú ga trên các tuyến đường; phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục cá biệt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp Luật giao thông đường bộ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ coi đó là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã hội; đồng thời, phối hợp các trường phổ thông thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đối với học sinh sử dụng xe mô tô đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về độ tuổi sử dụng xe mô tô. Qua đó, vận động người dân kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an về các đối tượng vi phạm.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm người vi phạm pháp luật giao thông, chú ý đối với những tuyến đường thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập có biểu hiện đua xe, điều khiển phương tiện rú ga gây mất an ninh, trật tự, các điểm trường phổ thông mà có nhiều học sinh sử dụng mô tô, xe máy,...; bên cạnh đó sử dụng nhiều phương thức tuần tra như công khai phối hợp mật phục, hóa trang, sử dụng nhiều lực lượng phối hợp, nhiều trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin để phát hiện, xử lý vi phạm,...

Trong thời gian tới, đề nghị cử tri thành phố nâng cao tinh thần cảnh giác, mạnh dạn tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao trách nhiệm, giáo dục con cháu trong độ tuổi vị thành niên nên tránh xa tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; phối hợp, cung cấp cho lực lượng chức năng nguồn tin có giá trị, góp phần hỗ trợ lực lượng khám phá các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội để kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- TT/TU; TT/HĐND TP;
- CT và PCT UBND TP;
- LĐVP HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT, NC/kn.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hon

Số: /BC-UBND

Thành phố Hồng Ngự, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
Về việc giải trình kiến nghị của cử tri đối với
ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Căn cứ Công văn số 948/VPUBND-THVX ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồng Ngự báo cáo giải trình như sau:

1. Về việc tình trạng thanh thiếu niên không có việc làm; bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên địa bàn thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng.

Thời gian qua, công tác giải quyết việc làm luôn được Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, cụ thể tại xã Tân Hội đã được xem xét, bố trí nguồn vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm giúp cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn tín dụng giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, xóa nghèo bền vững (*dur nợ hiện nay trên địa bàn xã Tân Hội trên 20 tỷ đồng*). Trên địa bàn Thành phố có 03 Công ty May mặc và thủ công mỹ nghệ đã tuyển dụng nhiều lao động tại địa phương vào làm việc; các mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại địa phương cũng được triển khai rộng rãi; đã triển khai nhiều lớp dạy nghề lao động nông thôn như: đan ghế nhựa, may mặc... đã phần nào tạo công ăn việc làm cho thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động tại địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng đã ảnh hưởng phần nào đến lực lượng lao động ở các Công ty, Xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, kể cả lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động và liên kết, giới thiệu việc làm cho người lao động; phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề, để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Về vấn đề bạo lực gia đình, từ năm 2019 đến nay toàn địa bàn thành phố Hồng Ngự không xảy ra trường hợp nào. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các qui định của pháp luật về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình...

gắn với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, công tác giải quyết việc làm...để góp phần tạo việc làm, giải quyết vấn đề thu nhập kinh tế, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phòng chống bạo lực gia đình, phát huy tính tích cực xã hội của cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn trong tình hình hiện nay.

2. Về việc đề nghị có giải pháp đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự, an toàn, tệ nạn xã hội trên địa bàn đặc biệt là vấn đề ma túy, đua xe trái phép.

Thời gian qua UBND Thành phố thường xuyên chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp UBND các xã, phường nói chung, xã Tân Hội nói riêng, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tình hình, đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhìn chung, tình hình ANTT trên địa bàn xã Tân Hội cơ bản ổn định, tệ nạn xã hội, ma túy được đẩy lùi, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép.....

Để tiếp tục giữ vững và đảm bảo tốt hơn tình hình ANTT trên địa bàn xã Tân Hội thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng và UBND xã Tân Hội xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tấn công truy quét các loại tội phạm, giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, nhất là các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, ma túy và đua xe trái phép trên địa bàn, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Trên đây là báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh. UBND Thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố nắm, trả lời cho cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó CT.UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu VT/TH (T).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Tú Linh

Số: /BC-UBND

Châu Thành, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
**Giải trình kiến nghị của cử tri đối với các
ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 948/UBND-THVX ngày 29 tháng 6 năm 2021 về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng viên Đại biểu HĐND Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo giải trình về nội dung “Giải quyết triệt để tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn Huyện” như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh và công tác phối hợp của các ngành Tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, chấn chỉnh các cơ quan, địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý hành vi xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn Huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Từ năm 2019 đến nay, qua kiểm tra phát hiện 133 trường hợp vi phạm. Đã xử lý 34/133 trường hợp, còn lại 99 trường hợp các cơ quan, địa phương đang thực hiện các bước theo quy trình xử lý.

- Khó khăn hiện nay:

+ Ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế; có trường hợp nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Việc chưa thi hành quyết định XPVPHC của một số đối tượng vi phạm do có gia cảnh khó khăn, không có tài sản riêng, không có đất ở nơi khác.

+ Nhà ở của dân đã xây dựng trước đây nhiều năm, hiện các hộ vi phạm không có đất ở để di dời nhà nên địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong công tác cưỡng chế việc khắc phục hậu quả sau khi xử phạt.

+ Đất hành lang an toàn đường bộ các trục đường Tỉnh lộ, Huyện lộ hiện nay còn quyền sử dụng của người dân, chỉ có giới hạn sử dụng nên việc xử lý xây dựng vi phạm đang gặp nhiều khó khăn.

III. GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhằm hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

- Trường hợp chủ công trình xây dựng vi phạm không tự nguyện tháo dỡ theo cam kết hoặc vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế hoặc kiến nghị cưỡng chế đối với các công trình xây dựng trái phép làm ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định pháp luật.

- Phối hợp ngành chức năng thống nhất cách xử lý đối với các vi phạm xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng đất của người dân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- TT.HĐND, UBND xã, thị trấn;
- Phòng KT và HT Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, NC(L).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Tấn Xiếu

Số: /BC-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Về việc giải trình kiến nghị của cử tri đối với
các ứng cử viên Đại biểu HĐND Tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tại Công văn số 948/VPUBND-THVX ngày 29/6/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Đại biểu HĐND Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện giải trình các kiến nghị sau:

1. Cử tri huyện Tháp Mười đề nghị có giải pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và ngoài xã hội

Giải trình của UBND huyện: *Việc ngăn chặn bạo lực học đường và ngoài xã hội thời gian qua được huyện quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng bạo lực ngày càng phức tạp, có dấu hiệu gia tăng, chủ yếu là thanh thiếu niên. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện nhiều giải pháp như:*

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, đặc biệt là Trang mạng xã hội để người dân nâng cao nhận thức giáo dục các em không vi phạm pháp luật; thanh thiếu niên, học sinh có thêm kiến thức hạn chế bị các đối tượng xấu lôi kéo thực hiện hành vi đánh nhau, cố ý gây thương tích, vi phạm pháp luật,...

- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng, hòa giải, kiềm chế cảm xúc và giải quyết vấn đề, tránh xảy ra bạo lực.

- Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường, tiến hành rà soát, nắm bắt kịp thời các dấu hiệu, biểu hiện lệch lạc của học sinh để tư vấn, giáo dục nhằm kịp thời ngăn chặn xảy ra mâu thuẫn có thể xảy ra bạo lực. Tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

- Thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kế hoạch phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong và ngoài nhà trường để góp phần kiềm chế, kéo giảm số vụ vi phạm trong thanh thiếu niên. Thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự để phát hiện giải tán nhóm thanh thiếu niên, học sinh tụ tập đêm khuya để phòng ngừa vi phạm.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa ngành Công an và các Tổ chức chính trị - xã hội về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn, chú trọng thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, tình hình đối tượng, cũng như số học sinh cá biệt hoặc có biểu hiện vi phạm để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

2. Cử tri huyện Tháp Mười đề nghị cho giám định lại tỷ lệ thương tật thương binh, bệnh binh để hỗ trợ chính sách đúng theo quy định hiện hành; quan tâm hơn nữa về các chế độ chính sách cho các gia đình neo đơn ở vùng sâu

Giải trình của UBND huyện:

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì việc giám định lại được thực hiện đối với các đối tượng sau:

“1. Người bị thương được kết luận thương tật tạm thời thì sau ba năm được giám định để xác định tỷ lệ thương tật vĩnh viễn.

2. Người bị thương đã giám định thương tật mà bị thương tiếp thì được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ ưu đãi.

3. Người bị thương đã giám định thương tật nhưng còn sót vết thương chưa giám định thì được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ ưu đãi.

4. Thương binh đã giám định có vết thương sau đây tái phát thì được giám định lại:

a) Vết thương sọ não bị khuyết xương sọ hoặc còn mảnh kim khí trong sọ gây biến chứng dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc liệt;

b) Vết thương thấu phổi gây biến chứng dày dính màng phổi hoặc xẹp phổi dẫn đến phải cắt phổi hoặc thùy phổi;

c) Vết thương ở tim dẫn đến phải phẫu thuật;

d) Vết thương ổ bụng: Dạ dày hoặc ruột gây biến chứng ở dạ dày hoặc dính tắc ruột phải phẫu thuật;

đ) Vết thương ở gan; mật, lách; tụy hoặc thận gây biến chứng phải phẫu thuật;

e) Vết thương ở cột sống biến chứng gây liệt hoặc rối loạn cơ tròn đại tiểu tiện không tự chủ;

g) Các vết thương ở tay hoặc ở chân tái phát phải phẫu thuật cắt đoạn chi;

h) Vết thương ở mắt tái phát dẫn đến mù mắt; vết thương ở tai gây mất hoàn toàn sức nghe hai tai.”

- Về việc quan tâm hơn nữa về các chế độ chính sách cho các gia đình neo đơn ở vùng sâu: Huyện ghi nhận, giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- HĐND tỉnh;
- HDND huyện;
- Công an huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Phòng LĐ-TB&XH huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (Thiên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Ngọt

Số: 226 /BC-UBND

Lai Vung, ngày 07 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Công văn số 948/VPUBND -THVX
ngày 29/6/2021 của Văn phòng UBND Tỉnh**

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 948/VPUBND-THVX, ngày 29/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Đại biểu HĐND Tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Nội dung 1 của XV phụ lục phân công giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri kèm theo Công văn số 948/VPUBND-THVX, ngày 29/6/2021:

- Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri về công tác dạy thêm học thêm (DTHT) trên địa bàn thị trấn Lai Vung. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Lai Vung không có cơ sở DTHT còn giấy phép hoạt động;

- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quán triệt Công văn số 198/UBND-THVX ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quản lý DTHT ngoài nhà trường và Công văn số 225/GĐĐT-TTr ngày 17/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý DTHT ngoài nhà trường đến toàn ngành giáo dục, các xã thị trấn, các cá nhân, tổ chức, các chủ cơ sở DTHT ngoài nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về DTHT;

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tăng cường tuyên truyền đội ngũ giáo viên của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về DTHT;

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm về DTHT.

2. Nội dung 2 của XV phụ lục phân công giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri kèm theo Công văn số 948/VPUBND-THVX, ngày 29/6/2021:

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tiếp thu và ghi nhận cử tri và xem xét tham mưu các Sở, ngành chuyên môn có hướng giải quyết tốt nhất.

3. Nội dung 3 của XV phụ lục phân công giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri kèm theo Công văn số 948/VPUBND-THVX, ngày 29/6/2021:

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn huyện có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Hoạt động “tín dụng đen” diễn ra phổ biến trên địa bàn các xã, thị trấn. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, internet phát tán các tin nhắn nhằm lừa người

dân vay tiền với lãi suất cao; dán tờ rơi tại các địa điểm công cộng, cột điện, tường rào, nơi có nhiều người qua lại hoặc núp bóng các doanh nghiệp cho vay tài chính, kinh doanh cầm đồ... với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp tài sản, chỉ cần bản photo một số giấy tờ tùy thân như CMND, hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe máy... để tổ chức hoạt động cho vay, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn với lãi suất cao để thu lợi bất chính.

Người vay thường là những người có kinh tế khó khăn, sống bằng nghề làm thuê, thiếu vốn kinh doanh, trình độ thấp, thiếu hiểu biết hoặc đối tượng tệ nạn xã hội. Do thủ tục vay đơn giản, không cần tài sản thế chấp nên dù lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng, vẫn có nhiều người dân tìm đến dịch vụ này khi cần tiền. Khi người vay mất khả năng chi trả, đối tượng cho vay thuê các băng nhóm tội phạm, đối tượng có tiền án, tiền sự sử dụng hung khí nguy hiểm để đòi nợ, xâm hại sức khỏe, chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người vay, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời là điều kiện phát sinh, gia tăng hàng loạt loại tội phạm và tệ nạn xã hội như: Giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật...

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện có biện pháp quyết liệt trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến “tín dụng đen” và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng nỗ lực đấu tranh, đẩy lùi. Nhiều đối tượng hoạt động theo kiểu “tín dụng đen” đã bị ngăn chặn, xử lý. Cụ thể:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tháo gỡ hơn 2.730 biển quảng cáo và 5.500 tờ rơi dán ở nơi công cộng, cột điện sai quy định có nội dung liên quan đến tín dụng đen;

- Mời gọi cảm hóa, giáo dục 205 đối tượng: 81 đối tượng tổ chức, tham gia tệ nạn xã hội, 47 đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, 08 đối tượng nghi vấn cho vay lãi nặng, 13 đối tượng biểu hiện đòi nợ thuê, 02 cơ sở cầm đồ, 36 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong danh sách quản lý, 06 đối tượng đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy;

- Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép tuyên truyền các quy định hoạt động kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, phương thức, thủ đoạn, những hậu quả, tác hại của “tín dụng đen”; vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi phát tờ rơi quảng cáo, cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, băng nhóm tội phạm được 08 cuộc 1.168 lượt người; chiếu phim phóng sự tại nơi tiếp công dân được trên 6.000 lượt người dân theo dõi; cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được 900 tờ; cấp phát móc khóa an ninh ghi số điện thoại Công an Huyện, xã thị trấn được 1.200 cái. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, trạm truyền thanh các xã phát thanh 14 bản tin tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

- Duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình đảm bảo AN-TT, nhất là mô hình: Tổ cảm hóa giáo dục; Camera an ninh, Câu lạc bộ Người hoàn lương; ký kết đảm bảo AN-TT ở địa bàn giáp ranh; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng; Zalo nhóm Công an viên khóm, áp kết nối Tổ nhân dân tự quản; gắn, treo số điện thoại Công an xã, thị trấn ... phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “*tín dụng đen*”.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “*tín dụng đen*”, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Công an huyện Lai Vung đề xuất một số giải pháp như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 24/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “*tín dụng đen*”. Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của ban ngành, đoàn thể, cương quyết không để tình hình “*tín dụng đen*” diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

2. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của số đối tượng này để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm và khi tham gia giao dịch vay tiền phải thể hiện đúng thực tế nội dung hợp đồng, biên nhận vay tiền. Tập trung nhiều kênh thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động “*tín dụng đen*” để phòng ngừa chung.

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, thường xuyên kiểm tra các dịch vụ cầm đồ, cơ sở kinh doanh lưu trú, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “*tín dụng đen*”, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các vi phạm pháp luật của công ty tài chính, tín dụng, các dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể để chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát tán, dán tờ rơi, quảng cáo cho vay tại các địa điểm công cộng... để kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để. Rà soát, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan “*tín dụng đen*”.

5. Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, đối tượng côn đồ thị uy siết nợ. Khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án liên quan “*tín dụng đen*”, nhất là các vụ án dư luận xã hội quan tâm; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đưa ra xét xử công khai, răn đe cho toàn xã hội.

6. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tiếp tục thiết lập, tổ chức hoạt động của các đường dây nóng, hòm thư tố

giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật về “*tín dụng đen*”...

7. Tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự, các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư... nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm hạn chế việc phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ “*tín dụng đen*”.

8. Tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có nội dung triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND Huyện;
- Chủ tịch, các PCT/UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, NC.^{hvc}

Số: 159/BC-UBND

Cao Lãnh, ngày 06 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 948/VPUBND-THVX ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, với nội dung **“Cử tri huyện Cao Lãnh đề nghị có biện pháp giải quyết tình trạng xuống cấp của một bộ phận học sinh; tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn”**, Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo như sau:

Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo Trường phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hiệu trưởng các trường học thường xuyên kiểm tra việc dạy và học, sĩ số học sinh lên lớp, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của chơi game, truy cập mạng xã hội (zalo, facebook,...), rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục đạo đức cho học sinh trong dịp hè, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục đạo đức học đường, kỹ năng sống, hành vi ứng xử, tinh thần hợp tác cho học sinh. Đồng thời, thực hiện phong trào thi đua **“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”** và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, tổ chức đoàn thể **“Nhà trường - Gia đình - Xã hội”** nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.

Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng GDĐT Huyện;
- LĐVP (đ/c Mỹ);
- CVNC (đ/c Bình, Phong);
- Lưu: VT, VPUBND (B).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Tấn Phước

Số: /BC-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

**Giải trình kiến nghị của cử tri đối với các ứng
cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Công văn số 948/VPUBND-THVX ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Huyện giải trình kiến nghị như sau:

Cử tri xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự đề nghị quan tâm chế độ BHYT cho hộ gia đình có công cách mạng; anh, em thờ cúng; mở rộng đối tượng cho các hộ gia đình có công cách mạng đi tham quan nghỉ dưỡng.

1. Đối với chế độ BHYT cho hộ gia đình có công cách mạng:

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì hộ gia đình người công cách mạng thuộc các đối tượng thuộc ngân sách Nhà nước hỗ trợ BHYT được quy định tại khoản 3, 11 và 12, Điều 3.

2. Đối với chế độ BHYT cho hộ gia đình có công cách mạng là anh, em thờ cúng liệt sĩ thì hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ BHYT đối các đối tượng này.

3. Đối với việc mở rộng đối tượng cho các hộ gia đình người có công cách mạng đi tham quan nghỉ dưỡng:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLTBLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ thì người có công thuộc các nhóm đối tượng được quy định tại Điều 4 mới được điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

Ủy ban nhân dân Huyện xin báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và xin đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh kiến nghị Trung ương mở rộng thêm cho các đối tượng này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- PLĐ-TBXH;
- UBND xã TL;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Tài